

แก่ลัษมหิตลลงนวม MOU กับทศรศรช ประสบนควมร่วมมอการพฒนาครงการวศยยา สมุนไฟร และอาหารลศรรม



8 กันยายน 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 16.30-19.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มณฑกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกตุแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดารองศาสตราจารย์ ภก.ชนรัตน์ สรวลเสนห์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิจิต โนสูงเนิน เขาร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระราชูปถัมภ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนาม ดังนี้

1. ฝ่ายคณะเภสัชศาสตร์ ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรภกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามในฐานะพยาน

2. ฝ่ายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก ร่วมลงนามในฐานะพยาน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยยา สมุนไพร และอาหารเสริม พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านคำปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิจัยยา สมุนไพร และอาหารเสริม โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือกัน สนับสนุน และผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังนับเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่ 8 คือ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน